
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

คร้ังท่ี 1/๒๕๖3 

วันพุธ ท่ี 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 13.3๐ น. 

ณ หองประชุม ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและบรหิารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ศูนยแมรมิ 
----------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

2. อาจารย ดร.สมศักดิ ์ บุญแจง กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

3. นายยงยุทธ แสนใจพรหม กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

4. อาจารยกติตนิันท หอมฟุง กรรมการ 

5. อาจารยวชิรนนท แกวตาป กรรมการ 

6. อาจารย ดร.สุดารัตน แสงแกว กรรมการ 

7. อาจารยตุลยนุสรณ สุภาษา กรรมการ 

8. อาจารย ดร.ณัฐยิา ตันตรานนท กรรมการ 

9. วาที่รอยตรอีานนท มะโนเมอืง กรรมการ 

10. นางสาวฉัตราภรณ กาว ี กรรมการ   

11. นายภาสกร แหงศักดิ์ศรี กรรมการ 

12. นายอานนท ผัดแปง กรรมการ  

13. นายธรีพงศ เตชาต ิ กรรมการ 

14. นายทววีัฒน หนักแนน กรรมการ 

15. นายธนะโชค สันตสวัสดิ ์ กรรมการ 

16. อาจารย ดร.กาญจนา ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการ 

17. นายอุดมศักดิ์ ปญญาอนิทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

18. นางชลธชิา ชัยสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 

19. นางสาวภัคจิรา กาบใจ ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 

 - 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 
สภาคณาจารยและขาราชการรับรองรายงานประชุมฉบับน้ีแลว 

ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2563 วันท่ี 29 มกราคม 2563 



๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 วันพุธท่ี 8 มกราคม ๒๕๖3 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.3๐  น. 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม เรื่อง ผลการเลอืกประธานสภาคณาจารย

และขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2562 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แจงที่ประชุมวา 

ตามที่คณะกรรมการดําเนนิการเลอืกประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารย

และขาราชการไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม วาดวย สภาคณาจารยและ

ขาราชการ พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

เรยีบรอยแลวนัน้ มหาวิทยาลัยจึงมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง ผลการเลือกประธานสภา

คณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 

ธันวาคม 2562 รายละเอยีดตามเอกสารแนบวาระที่ 1.1 นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.2 พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (เฉพาะมาตราท่ีเกี่ยวของ) 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แจงที่ประชุมวา 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ. 2547 มาตรา 23 และ 24 ซึ่งกลาวถึง              

สภาคณาจารยและขาราชการ และหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วาระที่ 1.2 นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.3 ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ 

พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แจงที่ประชุมวา 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ ที่ใชในปจจุบัน มีจํานวน         



๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 วันพุธท่ี 8 มกราคม ๒๕๖3 

 

2 ฉบับ ไดแก พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 1.3 

นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.4 ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม วาดวย สํานักงานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แจงที่ประชุมวา 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ ที่ใชในปจจุบัน          

มีจํานวน 2 ฉบับ ไดแก พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 

1.4 นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.5 ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวทิยาลัย  

พ.ศ. 2559 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แจงที่ประชุมวา 

การดําเนินการจัดประชุมสภาคณาจารยและขาราชการในคราวตอไป จะถือปฏิบัติตามขอบังคับ

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามเอกสาร

แนบวาระที่ 1.5 นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.6 คําสั่งสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ท่ี 2/2562 

เรื่อง แตงตั้งรองประธาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ สภาคณาจารยและ

ขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แจงที่ประชุมวา 

ไดดําเนินการจัดทําคําสั่งสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 2/2562 เรื่อง 

แตงตั้งรองประธาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ



๔ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 วันพุธท่ี 8 มกราคม ๒๕๖3 

 

เชียงใหม โดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ 

พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอ 8 ซึ่งสั่ง ณ วันที่ 23 

ธันวาคม 2562 รายละเอยีดตามเอกสารแนบวาระที่ 1.6 นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.7 นโยบายการดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แจงที่ประชุมวา 

นโยบายการดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ยดึถอืตามที่ไดลงประกาศสมัคร ไดแก  

1) ใหความเห็น และขอเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  

2) พทิักษสทิธ ิความเปนธรรม ความเสมอภาค ของทุกคน โดยไมแบงแยกประเภทบุคลากร 

3) ผลักดันใหเกดิความม่ันคงและมคีวามสุขในการทํางาน 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบวาระที่ 1.7 นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.8 เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการชุดกอน ตลอด

ระยะเวลา 3 ป (ตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 – 15 ธันวาคม 2562) 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แจงที่ประชุมวา 

ผลการดําเนินของสภาคณาจารยและขาราชการชุดกอน ตลอดระยะเวลา 3 ป (ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 

2559 – 15 ธันวาคม 2562) มกีารดําเนนิการจําแนกเปน 6 รายการ ดังนี้  

1) การจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสภาคณาจารยและบุคลากร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

2) การจัดทําโพล 

3) การเขารวมการประชุมกับที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหง

ประเทศไทย (ทปสท.) 

4) การศกึษาดูงานกับเครอืขายสภาคณาจารยและขาราชการ 

5) การจัดประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

6) การเสนอประเด็นแนวทางตางๆ ตอมหาวทิยาลัย 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบวาระที่ 1.8 นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 



๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 วันพุธท่ี 8 มกราคม ๒๕๖3 

 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.9 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานสภาคณาจารย

และขาราชการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ แจงที่ประชุมวา 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดรับ

จัดสรรงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น 648,600 บาท โดยไดเบิกจายงบประมาณไปแลว (วันที่ 1 ตุลาคม - 

23 ธันวาคม 2562) จํานวน 146,710 บาท คงเหลอื 501,890 บาท มรีายการดังนี้  

1) การบรหิารจัดการสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ  

2) โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ 

3) โครงการจัดทําโพลของสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ 

4) โครงการรวมประชุมสภาคณาจารยและขาราชการกับเครอืขาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรูฯ 

5) โครงการจัดทําจดหมายขาวของสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ 

6) โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานสภาคณาจารยและขาราชการ 

7) ประชุมสัมมนาทางวิชาการ คณาจารย ขาราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 

โดยที่รายการที่ยังไมมกีารเบกิจาย ไดแก รายการที่ 2) 3) 5) 6) และ 7) ซึ่งมีแผนการเบิกจายที่

จะนํามารวมกันพจิารณาตอไป 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบวาระที่ 1.9 นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

มตท่ีิประชุม 

1) รับทราบ  

2) มอบเลขานุการ และรองประธาน 2 ทาน รวมกันวิเคราะหการใชจายงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นําเสนอคณะกรรมการตอไป 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

- ไมม ี- 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง 
 

- ไมม ี- 
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ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องแจงเพื่อพจิารณา 
 

๔.1 แนวทางการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอ        

ที่ประชุมวา ตามขอมูลเดิมของสภาคณาจารยและขาราชการ รวมทั้งการแบงโครงสรางสภา

คณาจารยและขาราชการ เปน 4 ฝาย ไดแก 1) ฝายประชาสัมพันธและสงเสริมศักยภาพ 2) ฝาย

วิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ฝายสงเสริมกิจกรรมและสรางเครือขาย 4) ฝายพิทักษ

ผลประโยชนขององคกรและบุคลากร นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระที่ 4.1 จึงนําเสนอ        

ที ่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงโครงสรางสภาคณาจารยและขาราชการ  และเสนอขอมูล

ขอคิดเห็นขอดีขอดอยจากการดําเนินการของสภาคณาจารยและขาราชการที่ผานมา  
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะจากกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการที่เคยดํารงตําแหนง 

1.1 ตามพันธกิจและบทบาทหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการที่ไดรับ

มอบหมาย คอนขางมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย แตเนื่องจากสภาคณาจารยและ

ขาราชการไมไดเปนหนวยงานในระบบที่มีภาระงานชัดเจน การจัดสรรงานเปนโครงสรางที่ไดกําหนดไว

จึงกําหนดเพื่อใหตอบสนองตามพันธกิจที่ไดรับ แตการขับเคลื่อนดวยกลไกเทาที่มีอยูเชิงโครงสราง

คอนขางลําบาก เนื่องจากกรรมการซึ่งตองเปนผูขับเคลื่อนตางมีภาระงานประจําตามกรอบที่

มหาวทิยาลัยจัดสรรให การรับภาระงานเพิ่มเติมจากการเขามาดํารงตําแหนงกรรมการสภาคณาจารย

และขาราชการผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะใหไดตามบทบาทหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการจึงยัง

ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร การประชาสัมพันธและสงเสริมศักยภาพยังนอยมาก ที่ผานมา

ประชาคมยังขาดการรับรูขาวสารและความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาคณาจารยและ

ขาราชการ ดานวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดนํามาหารือในที่ประชุมบางแตก็ไมไดมอบหมายให

ผูใดดูแลอยางชัดเจน การสงเสริมกิจกรรมและสรางเครือขายก็ยังไมชัดเจนทั้งในระดับหนวยงาน

ภายใน และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย การพิทักษผลประโยชนขององคกรและบุคลากรยังไม

เห็นผลชัดเจน ที่ผานมาไดมีความพยายามทําตามกลไกในบทบาทหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ

ในกิจการของมหาวิทยาลัย และพัฒนามหาวิทยาลัยตออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย สวนมากเปน

เพยีงการนําเสนอฝายเดียว ไมนําไปสูการปฏิบัติ ที่ตอบกลับมาอยางเปนรูปธรรม ซึ่งขอเสนอแนะตาง ๆ 

ที่เสนอไปนัน้ทางมหาวทิยาลัยอาจไมตระหนักวาเปนการใหคําปรึกษา อาจมองเพียงเปนขอคิดเห็นจาก

ฝายคาน แตทั้งนี้เห็นดวยกับโครงสรางที่ไดกําหนดขึ้นเพราะจะทําใหการดําเนินการตาง ๆ เปนไปตาม

พันธกิจ แตมีขอกังวลเกี่ยวกับภาระงานประจําของผูที่จะถูกกําหนดใหรับผิดชอบภาระงานเพิ่มเติมแต

ละฝายในโครงสรางวาจะสามารถจัดสรรเวลาให ลงตัวไดอยางไร 

1.2 การกําหนดโครงสรางที่ไดกําหนดไปนั้นเปนวิธีการวางกรอบคราว ๆ แตการ

ดําเนินการจริงสวนมากเปนไปตามประเด็นที่สนใจและนําเสนอไปตามชองทางตาง ๆ จึงขอเสนอวาให
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ตัดฝายตาง ๆ ออกไปจากโครงสรางแตเนนใหการดําเนินการจริงเปนไปตามบทบาทหนาที่โดยมีงาน

ยอยในแตละขอของบทบาทหนาที่วาตองทําอะไรบาง ขอจํากัดของคณะกรรมการชุดที่ผานมาเห็นดวย

วาการประชาสัมพันธออนดอยมาก ซึ่งประชาคมไมทราบวาสภาคณาจารยมีหนาที่อะไร ตอนนี้ทํา

อะไรบาง ดังนั้นภาพที่ออกมาของสภาคณาจารยและขาราชการจึงเหมือนเปนสภานอยที่ไมมีอํานาจ

ตอรองกับฝายบริหาร สภาคณาจารยและขาราชการตองการใหมหาวิทยาลัยพัฒนาแตไมสามารถสง

ความคดิสิ่งที่คาดหวังไปถงึผูบรหิาร ซึ่งฝายบริหารอาจไมรับฟงและมองสภาคณาจารยและขาราชการ

เปนฝายคาน จึงคิดวาควรมีการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธทุกชองทาง โดยเฉพาะเว็บไซต กลุมไลน 

เฟสบุค ที่ใหประชาคมรับรูเรื่องตาง ๆ ที่เปนเรื่องสําคัญและมผีลกระทบตอประชาคม ทําใหประชาคมมี

ความสนใจที่อยากจะรับรู เชน เรื่องการที่มหาวิทยาลัยผลักดันที่จะออกนอกระบบ มหาวิทยาลัยมีเงิน

ไดเพียงพอตอการออกนอกระบบหรือไม ซึ่งสภาคณาจารยและขาราชการไดจัดประชุมเพื่อใหความรู

เกี่ยวกับเรื่องนี้แตก็มีผูเขารวมรับฟงไมมากนัก ซึ่งถาเปนผูที่เคยทํางานมาจากมหาวิทยาลัยที่ออกนอก

ระบบจะทราบวามคีวามเครยีดในการทํางานมาก อกีขอที่สําคัญคือเราควรมีระบบติดตามสิ่งที่นําเสนอ

เพื่อติดตามเรื่องวามีการดําเนินการตอไปอยางไร ซึ่งเดิมแทบไมทราบเลยวาสิ่งที่เราเสนอไปมีการ

ตอบสนองอยางไร สิ่งใดไดมีการปฏิบัติหรือไม หรือถูกปฏิเสธดวยเหตุผลใด บางเรื่องที่เสนอถึงทาน

อธิการบดี และอธิการบดีไดมอบหมายตอไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบแลว แตไมทราบการปฏิบัติ

ตอจากนั้นวาหนวยงานที่ รับเรื่องไปไดมีการปฏิบัติอยางไรหรือไม เรื่องการสรางเครือขายสภา

คณาจารยและขาราชการมีการไปรวมประชุมกับเครือขายภายนอก และนําเรื่องที่ไดไปรวมประชุมมา

หารือตอในที่ประชุม ทําใหมีเครือขายภายนอกคอนขางเยอะ แตการสรางเครือขายโดยการไปศึกษาดู

งานยังนอย 

1.3 ฝายงานในโครงสรางที่สําคัญที่สุดคอืฝายประชาสัมพันธและสงเสริมศักยภาพ 

แตอีก 3 ฝายนั้นการดําเนินการจริงไมไดออกมาเปนภาพที่ชัดเจนวาไดดําเนินการอะไรบาง จึงควรมี

การปรับปรุงใหมโดยยดึเรื่องการประชาสัมพันธเปนหลัก และสําหรับการดําเนินการตาง ๆ ควรแตงตั้ง

คณะกรรมการเปนชุดขึ้นมาขับเคลื่อนงาน และเนื่องจากขณะนี้มีเครือขายภายนอกอยูแลวดังนั้นตอนนี้

ควรเนนการสรางเครือขายภายใน เรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพยังไมทราบวาควรมีการดําเนินการ

อยางไร ในสวนของการมสีวนรวมของหนวยงานสนับสนุนถอืเปนขอดทีี่กรรมการชุดปจจุบันมีกรรมการ

มาจากหลากหลายหนวยงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อมีมติเรื่องประเด็นที่เกี่ยวกับหนวยงานที่ตนสังกัดก็จะ

สามารถประสานตอและติดตามได ซึ่งนาจะไดรับการตอบรับมากยิ่งขึ้น และการปรับปรุงชองทางการ

ประชาสัมพันธเว็บไซตก็จะชวยขับเคลื่อนการนําเสนอใหเห็นบทบาทหนาที่ของสภาคณาจารยและ

ขาราชการมากยิ่งขึ้น 

1.4 การนําเสนอขอคิดเห็นที่เปนเรื่องหลักที่มีผลกระทบสวนรวมใหสงเรื่องถึง

มหาวทิยาลัย ถาเปนเรื่องเฉพาะหนวยงานควรสงผานกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการที่มีสังกัด

อยูหนวยงานนัน้ ซึ่งนาจะไดรับความรวมมอืมากยิ่งขึ้น 

1.5 สภาคณาจารยและขาราชการตองทําหนาที่ใหขอคิดเปนที่ปรึกษาใหกับ

มหาวิทยาลัย เรื่องที่มีผลกระทบเชนเดียวกับเครือขายที่เปนปญหารวมกัน เชน เรื่องอัตราเงินเดือน 
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1.5 และ 1.7 เรื่องของการเขาสูตําแหนงวิชาการ ซึ่งหากพยายามขับเคลื่อนเองภายในมหาวิทยาลัย 

นอกจะไมเปนผลแลวยังอาจเกิดผลกระทบ ดังนั้นควรรวมกับเครือขายในการผลักดัน เสนอหลักการ

เปนภาพรวม ซึ่งเรื่องเหลานี้นําเสนอตอปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรี เพื่อใหมีการดําเนินการเปน

มาตรฐานเดยีวกัน เพื่อปองกันความขัดแยงภายใน  

1.6 ควรแตงตั้งกรรมการเฉพาะกิจตามงานแตละงานมากกวาการแบงเปน

โครงสรางตายตัว 

2. ขอเสนอแนะจากกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการที่ดํารงตําแหนงใหม 

2.1 การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ใหมากขึ้นเพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ การ

ดําเนนิการตาง ๆ ของสภาคณาจารยและขาราชการ การสรางภาพลักษณที่ใหประชาคมรับรูวาทําอะไร 

ขับเคลื่อนอะไร เพื่อใหเกิดผลที่ดีขึ้นอยางไรตอประชาคม ตอมหาวิทยาลัย ตองสามารถผลักดันสิ่งที่

ประชาคมตองการใหเกดิขึ้นใหได กรรมการสภาคณาจารยเปรยีบเสมอืน ส.ส. ที่นําเรื่องประเด็นปญหา

จากเขตที่สังกัดมาขับเคลื่อนใหเกิดผลลัพธ ภาพลักษณของสภาคณาจารยและขาราชการที่ดีก็จะเพิ่ม

มากขึ้น จากเดิมภาพลักษณของสภาคณาจารยและขาราชการอยูในระดับกลาง ๆ ไปถึงลบ อาจปรับ

เปนกลางๆ ไปถึงบวก โดยกรรมการทุกทานก็ตองเปนผูประชาสัมพันธกับผูคนรอบตัวดวย ควรมีการ

สรางเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ แตตองพิจารณาวาจะไดอะไรกลับมาจากการสราง

เครือขายและไดสรางอะไรใหกับเครือขายบาง สิ่งที่ไดกลับมาอาจอยูในรูปแบบเชิงสัญลักษณ ซึ่ง

สัญลักษณคอืการบงบอกถงึผลงานของคนรุนนัน้ สรางเครือขายใหเปนรูปธรรม มีการแลกเปลี่ยน การ

รวมมือกับหลาย ๆ แหง รวมกันเปนพลังผลักดัน เรื่องใดเรื่องหนึ่งใหสําเร็จ เปนการแสดงบทบาทไปสู

มวลชนที่สนับสนุนแนวคิดเชนเดียวกัน ในสวนโครงสรางของสภาคณาจารยและขาราชการควรเปน

โครงสรางที่ไมตองตีกรอบ หรือเปนกรอบคราว ๆ ที่ไมกําหนดตายตัว เพราะบางครั้งการดําเนินการ

เรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจตอบโจทยในหลายเรื่องได 

2.2 เราควรขยายการดึงมวลชนเขามามีสวนรวมรับรูเรื่องราวประเด็นตาง ๆ ผูที่มี

ความสนใจในเรื่องเดียวกัน การพูดการนําเสนอไมไดเปนในรูปแบบของคณะกรรมการอยางเดียว       

แตเปนมวลชนที่สนับสนุนแนวคดิเดยีวกัน  

2.3 ภาพลักษณของสภาคณาจารยและขาราชการที่ตองปรับคือการนําเสนอ

ประเด็นตาง ๆ ตอมหาวิทยาลัยซึ่งไมไดนําเสนอแตสิ่งที่คัดคาน แตยังรวมถึงสิ่งที่เปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัย และบุคลากร มีการแสดงความชื่นชม ใหกําลังใจกับผูที่ทําสิ่งดี ๆ จะเปนการปรับ

ภาพลักษณของสภาคณาจารยใหดีขึ้น การประชาสัมพันธใหประชาคมทราบผานทุกชองทางที่จะทําให

ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหมรับรูการดําเนนิงานตาง ๆ ของสภาคณาจารยและขาราชการ  

2.4 จากการศึกษาขอเสนอแนะของสภาคณาจารยผานทางสภามหาวิทยาลัย 

หลายเรื่องเปนสิ่งที่ดีมากแตผลตอบรับกลับอาจจะไมเห็นมากเทาไหร ในเรื่องของโครงสรางของสภา

คณาจารยและขาราชการซึ่งกําหนดเพื่อใหตอบโจทยของวัตถุประสงคและนโยบายตามที่กรรมการชุด

เดมิไดระบุไว อยางไรก็ตามตองปรับใหเปนไปตามนโยบายของประธานทานใหม เพื่อเปนเปาหมายแนว



๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 วันพุธท่ี 8 มกราคม ๒๕๖3 

 

ทางการดําเนินการตอไป และรวมกันพิจารณาหากตองการขับเคลื่อนเรื่องใดเพิ่มเติมตามนโยบายจาก

ประธานเปนนโยบายโดยรวม นําไปสูการกําหนดโครงสรางที่สอดคลองกัน  

2.5 โครงสรางเดิมที่ไดกําหนดไวสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของสภาคณาจารย

และขาราชการ แตอาจปรับบางอยาง เชน การพทิักษผลประโยชนขององคกรและบุคลากร ดูจะขัดแยง

กัน ซึ่งบางเรื่องการพิทักษผลประโยชนขององคกรก็อาจจะทําใหบุคลากรเสียผลประโยชน และการ

พิทักษผลประโยชนบุคลากรก็อาจจะตองขัดแยงกับองคกร การแตงตั้งคนมาขับเคลื่อนงานในแตละ

เรื่องจึงตองแตงตั้งจากผูที่มีความรูความเขาใจในแตละเรื่องนั้นๆ ซึ่งบางครั้งอาจไมไดเปนกรรมการที่

อยูในคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  

2.6 การกําหนดโครงสรางทําใหตองกําหนดผูรับผิดชอบเขาไปในแตละฝาย ซึ่ง

คอนขางลําบากที่จะจัดแบงคนลงไปอยูในแตละฝาย ทั้งที่จริงแลวทุกคนควรมีสวนรวมกับทุกฝาย 

ดังนั้นการแตงตั้งผูรับผิดชอบนาจะเปนการแตงตั้งผูรับผิดชอบหลักของฝายไว ภาพลักษณของสภา

คณาจารยและขาราชการซึ่งดูเปนฝายคานของผูบริหาร จึงทําใหการขับเคลื่อนงานคอนขางยาก แต

การเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําไมใชผูลงปฏิบัติเรื่องตางๆ ผลสําเร็จของงานสภาคณาจารยและ

ขาราชการจึงควรเปนขอแนะนําที่ทางผูบรหิารสามารถนําไปใชได ดังนั้นบทบาทของสภาคณาจารยและ

ขาราชการจึงควรเปนผูประสานระหวาง คณาจารย พนักงาน และผูบรหิารมหาวทิยาลัย 

2.7 ตองปรับเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ ใหเขากับนโยบายของประธานสภาคณาจารย ซึ่ง

ควรเขยีนไวในพันธกจิ  

2.8 การประชาสัมพันธควรดําเนินการทันทีที่มีความเคลื่อนไหว ผานทางเว็บไซต 

มติการประชุมที่เผยแพรทุกชองทาง และมีการประชาสัมพันธชองทางการสงขอมูลหรือขอเสนอแนะ

มาถงึสภาคณาจารยและขาราชการวาสามารถสงมาไดทางชองทางใดบาง 

2.9 ใหเนนความม่ันคงแนนแฟนภายใน เปนกระบอกเสยีงใหกับเครอืขายของตน 

2.10 การเผยแพรมติ ตองผานการรับรองรายงานการประชุม แตหากเปนวาระ

เรงดวนสามารถรับรองไดเลย 

2.11 ตั้งอนุกรรมการดูแลการนําเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม และผูเสนอควรมี

เอกสารหลักฐานประกอบในการนํามาอภิปรายแตละประเด็น 

 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบ และนํามาเสนอในที่ประชุมครัง้ตอไป 

 

๔.2 การมสีวนรวมจากบุคลากรทุกฝาย 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอ        

ที ่ประชุมวา ตามที ่ย ังมีบุคลากรบางสวนที่ไมมีสิทธิ ์ในการเลือกประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ และไมสามารถลงสมัครเขามาเปนกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ซึ่งเปน



๑๐ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 1/๒๕๖3 วันพุธท่ี 8 มกราคม ๒๕๖3 

 

บุคลากรสายสนับสนุน ไดแกบุคลากรในตําแหนงลูกจางประจํา และพนักงานราชการ จึงมีความ

ประสงคใหมีตัวแทนบุคลากรจากตําแหนงลูกจางประจํา และพนักงานราชการเขารวมการประชุม

สภาคณาจารยและขาราชการดวย จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 เห็นดวยกับการใหมีตัวแทนจากบุคลากรในตําแหนงลูกจางประจํา และพนักงานราชการ

เขารวมประชุม 

 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบใหฝายเลขานุการประสานตัวแทนจากบุคลากรในตําแหนงลูกจางประจํา และ

พนักงานราชการเขารวมประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ 
 

- ไมม ี- 

 

เลกิประชุมเวลา  ๑6.3๐  น. 

 

ชลธชิา  ชัยสุวรรณ 

(นางชลธิชา   ชัยสุวรรณ) 

ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

 

กาญจนา  ทองบุญนาค 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา   ทองบุญนาค) 

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 


